






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบายแก้ปัญหาหยาเสฟติด	
นโยบายแก้ปัญหาหยาเสฟติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพฯธุรกิจ, สยามรัฐ) - ก.กลาโหม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสฟติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ร่วมกับ ป.ป.ส. กอ.รมน. และ กอ.รมน.จังหวัดเป้าหมาย มท. สป.สธ. กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเห็นชอบ ดังนี้ 1.ร่างแนวทางปฏิบัติ การดำเนินงานดูแลส่งต่อผู้มีอาการทางจิตเวช อันเนื่องจากการใช้ยาเสฟติด 2.ป.ป.ส.และ สป.สธ. จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อจัดทำแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์พักคอย 3.กอ.รมน.เป็นหน่วยร่วมบูรณาการ และ 4.กรอบแนวทางขั้นต้น ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยของกองทัพก	
 นโยบาย	
นโยบายด้านเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตเมือง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, ผจก.) - พญ.ปฐมพร ศิริประภาศิริ นพ.ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 13 ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตเมือง รพ.กทม. 50 เขต 50 รพ.ปริมณฑลและรพ.เขตเมือง เผยความคืบหน้าการดำเนินการนโยบายขยายบริการ 50 เขต 50 รพ.ฯ ว่า ขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากความสำเร็จอย่างแรก คือรพ.เขตเมืองใน จ.เชียงใหม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ล่าสุดต้นเดือน ม.ค.67 กรมการแพทย์ เตรียมเปิด ‘รพ.นพรัตนราชธานี คู่แม่เกล้า’ เขตมีนบุรีโซนตะวันออกให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน หวังเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุง นอกจากนี้ ก็มีแผนเพิ่ม รพ.สำหรับเขตภาษีเจริญ เขตคลองสามวา เขตทุ่งครุ เขตสายไหม และรพ.ซึ่งอยู่ในสังกัด อว.ก็ขยายบริการในห้างสรรพสินค้าใกล้แหล่งชุมชนอีกด้วย ล่าสุด รพ.รามามา เปิดบริการผู้ป่วยนอกที่พาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ในเขตประเวศโซนตะวันออกแล้ว	
นโยบายส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดี มีคุณภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ news1live) -ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดการประชุมสังเจรผู้บริหารระดับสูง สธ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดี มีคุณภาพ Give Birth Great World พร้อมมอบป้าย SAN ป้ายเมนูสุขภาพ และป้ายรับรองสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน HAS ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้ขึ้นรถไฟเที่ยว 09.30 น. มีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และกล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมสังเจรผู้บริหารระดับสูง สธ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดี มีคุณภาพ ผ่านสัญลักษณ์ปลาตะเพียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเกิด สื่อถึงความหมายโชคดีและความสำเร็จ ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องส่งเสริมการมีบุตรให้เป็นวาระแห่งชาติ	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
พิธีทำบุญตักบาตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.และภริยา, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. และนพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ดูแลผู้ร่วมพิธี ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง	
สร.ตั้งกลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ใน รพ. สื่อที่ นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., thansettakij, hfocus,,linetoday,opt-news) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย จากการประชุมผู้บริหาร สธ.ที่ผ่านมาเห็นควรให้จัดตั้งกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ และสุขภาพของรพ.ทุกระดับทั้ง รพศ. รพท. รพช. สสจ. และสำนักงานเขตสุขภาพขึ้น โดยมอบหมายให้	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กองบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักสุขภาพดิจิทัลของ สป.สธ. ดูแลเรื่องนี้ เพื่อรองรับนโยบาย "ดิจิทัลสุขภาพ" บัณฑิตประชาชนรักษาทุกที่</p> <p>ประกาศ 'เตือนภัยโรคไทรน'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-หลังจากที่มีการเสนอข่าวเรื่องการระบาดของโรคไทรนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยล่าสุดมีผู้ป่วยสะสม 183 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบนั้น ทำให้หน่วยงานต่างๆ ออกประกาศเตือนภัยโรคระบาดไทรนอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก TikTok และอื่นๆ พร้อมร่วมรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทรนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอัตราการครอบคลุมของวัคซีนต่ำกว่า 80% และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดดอนมูล ต.คูใต้ อ.เมือง จ.น่าน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 พระองค์ทรงมีพระราชกระแสถามถึงเรื่องการระบาดของโรคไทรนที่พบในเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ พระองค์ทรงห่วงในเรื่องนี้อย่างมาก</p>	
<p>ไข้หูด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ เนชั่นออนไลน์ tnnthailand ch3 linetoday,pptvhd,mono29,thaiPBS,เพจสรยุทธ)</p> <p>-นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หูดในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 พฤศจิกายน 2566 มีผู้ป่วยโรคไข้หูดแล้ว 548 ราย และมีผู้เสียชีวิต 26 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่ดูแลเขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 6 ราย ได้แก่ จ.นครราชสีมา 4 ราย, จ.ชัยภูมิ 1 ราย และ จ.บุรีรัมย์ 1 ราย ส่วน จ.สุรินทร์ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งโรคไข้หูดเกิดจากการกินเนื้อหมูหรือเลือดหมูสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบหมูดิบ ลาบเลือดดิบ ที่มีเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิสปนเปื้อนอยู่ เมื่อได้รับเชื้อโรคไข้หูดเข้าไปแล้ว ผู้ติดเชื้อจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ หนาวสั่น สับสน กระสับกระส่าย ปวดข้อ คอแข็ง และมีอาการหูด หรือหูหนวก ได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลัน รวมทั้งการทรงตัวผิดปกติ หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดต่ำ มีจ้ำเลือดทั่วตัว ปวดตา ตาแดง หรือมองภาพไม่ชัด ดังนั้น อย่รับประทานหมูดิบ ลาบเลือดดิบ และอย่าใช้วิธีบีบมะนาวเพื่อให้หมูสุก แต่ต้องปรุงให้สุกผ่านความร้อนมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นานอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรรับประทานหมูดิบรวมกับการดื่มสุรา ส่วนการรับประทานอาหารบิ่ย่าง ควรใช้อุปกรณ์คีบเนื้อหมูดิบและเนื้อหมูสุกแยกจากกัน เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อไข้หูด</p>	
<p>โรคเอดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ คิดอ่านกว้างไกล</p> <p>- เมื่อเห็นตัวเลขของข้อมูลจากกรม คร. ระบุว่า ปี 2565 ประเทศไทย มีผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี 561,578 คน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,230 คน โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี การติดเชื้อรายใหม่ร้อยละ 96 เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน รวมถึงคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเท่าใด จะยิ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มสูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงคงต้อง ตั้งตัวลุยทำงานให้เหมือนนายกฯ ที่เกาะติดปัญหาแม้กระทั่งวันหยุดได้แล้ว</p>	
<p>วัคซีนไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>- โพสต์ ขณะนี้ในไทย มีวัคซีนไข้เลือดออกที่ขึ้นทะเบียนแล้วสองชนิด มี Dengvaxia และ Qdenga มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ป่วยหนักจนต้องเข้า รพ สูงถึง 90% และป้องกันได้ประมาณ 5 ปี หลังฉีดวัคซีน มีข้อบ่งชี้ในการฉีดแตกต่างกันนิดหน่อย แต่ปัจจุบัน วัคซีนสองชนิดนี้ยังไม่อยู่ในบัญชียา สปสช ดังนั้นต้องจ่ายเอง ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 4 พัน ถึงหมื่นนึง ถ้าบ้านไหนไม่มีปัญหาเรื่องเงินทอง ลองพิจารณาการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกไว้ก็ดี เพราะเขาแนะนำให้ใช้ในพื้นที่ระบาดของไข้เลือดออก ซึ่งไทยทั้งประเทศคือพื้นที่ระบาดของไข้เลือดออกและคนไทยมีความเสี่ยงสูงมาก</p>	
<p>รพ.เมตตาฯเปิดศูนย์ฟื้นฟู การเห็นช่วยผู้ป่วยตาบอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรมการแพทย์ได้ตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นแบบครบวงจรเพื่อให้บริการผู้ป่วยตาบอดและสายตาเลือนรางและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น ร่วมกับเครือข่ายที่ให้การช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นที่ชั้น 6 อาคารเลิศประเสริฐ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สัมมนาการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรมการแพทย์ โดยรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับชมรมจักษุแพทย์ผู้สนใจการผ่าตัดกระจกตา (Cornea Surgery Interest Group: CSIG) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเทียม 1st Boston KPro Workshop in Thailand ในวันที่ 4-5 ธ.ค. 2566 เพื่อเสริมทักษะและเพิ่มศักยภาพ ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเทียมสำหรับจักษุแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ ร่วมบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการผ่าตัด</p>	
<p>วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก มติชน ผู้จัดการ สำนักข่าวอิศรา thecoverage hfocus linetoday)</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” หรือ International Universal Health Coverage Day (UHC Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้นานาประเทศร่วมกันผลักดันให้ประชากรโลกเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง โดยปีนี้เป็นารณรงค์ในประเทศไทย “สุขภาพดีถ้วนหน้า : ถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ” ในปีนี้ สปสช. ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2023 ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมคณะทูตลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุกในระดับชุมชน ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไม่เขี้ยว) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในส่วนของกิจกรรมภาคบ่าย ณ กระทรวงการต่างประเทศ ดร.ปานปรีดิ์ พิพิธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ จะเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยและมุมมองในเวทีระหว่างประเทศ โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นางสาวเจรัลดีน อ็องซาร์ หัวหน้าภารกิจองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย (IOM Thailand) และ นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand)</p>	
<p>อดีตรองโฆษก ศบค.ภาคภาษาอังกฤษเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในฐานะอดีตโฆษก ศบค. เผยถึงการจากไปของนายณัฐภานุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ก.ต่างประเทศ ในฐานะอดีตรองโฆษก ศบค.ภาคภาษาอังกฤษ ระบุตกใจและใจหายที่ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด-19 มาด้วยกันได้จากไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. หลังรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพมาระยะหนึ่ง</p>	
<p>ข้อใจคำรักษาแพง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, เรื่องเล่าเช้านี้, ch3plus, ch7, postjung)</p> <p>- น.ส.จำลอง นิลกร วัย 66 ปี เจ้าของร้านอาหารไทยในสวีเดน เข้ารักษาโรคไขข้ออักเสบที่โรงพยาบาล B ที่ รพ.แห่งหนึ่งย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพียง 4 วัน ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลถึง 249,704 บาท ข้อใจทำไมจึงแพงขนาดนี้ จึงนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปร้องเรียน ศบค. จนท.ยอมรับว่าเป็นค่ารักษาที่แพงมาก และบอกให้เจรจากับ รพ.ในเบื้องต้น หากตกลงกันไม่ได้ ให้กลับไปติดต่อ จนท.อีกครั้ง</p>	
<p>เตือนอย่าฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : TikTok @dechamonprasatthachai1</p> <p>- ผู้ใช้ชื่อเดชา โพสต์ว่าใครมีลูกสาว ถ้าทาง รร.ประกาศให้ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรี หนีเลย อย่าฉีด ตอนนี้แม้กระทั่ง รพ. หมอ ก็เชื่อใจไม่ได้ แค่หลอกให้ฉีดวัคซีนโควิดก็ทยอยป่วยทยอยตายเพียบ</p>	